



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 10 ฉบับที่ 559 ประจำวันที่ 10 เมษายน 2566

ช่วงวันที่ 3-7 เมษายน 2566

## ภาวะเศรษฐกิจไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.8%YoY
- ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีกประจำไตรมาสที่ 1/66 ปรับตัวลดลง 13.5 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
- กกร. เตรียมทำหนังสือยื่นถึงนายกรัฐมนตรีภายในวันที่ 7 เม.ย. เพื่อขอให้ทบทวนอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่ พ.ค.-ส.ค. 66
- กบน. มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 0.50 บาทต่อลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. เป็นต้นไป
- ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.12 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 66

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปในเดือน มี.ค. 66 อยู่ที่ระดับ 107.8 ส่งผลทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ชะลอตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ทำให้อยู่ในกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้กำหนดไว้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าอาหารที่ราคาชะลอตัวเกือบทุกกลุ่มสินค้า ทั้งไข่และผลิตภัณฑ์นม ผักและผลไม้ เครื่องประกอบอาหาร อาหารบริโภคในบ้านและนอกบ้าน นอกจากนี้การที่ฐานราคาที่ใช้คำนวณเงินเฟ้อในปี 65 ซึ่งอยู่ในระดับสูงก็มีส่วนทำให้เงินเฟ้อชะลอตัว ทั้งนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสที่ 1/66 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย (ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย) เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปลีก (Retail Sentiment Index: RSI) ประจำไตรมาสที่ 1/66 ปรับตัวลดลง 13.5 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยแม้จะมีปัจจัยบวกหลายปัจจัย เช่น วันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่-ตรุษจีน มาตรการช้อปดีมีคืน รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถส่งแรงหนุนได้มากพอ ทั้งนี้เนื่องจากกำลังซื้อฐานรากที่อ่อนแอ และต้นทุนค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ดัชนี RSI ในระยะ 3 เดือนข้างหน้า (เม.ย.-มิ.ย. 66) มีแนวโน้มทรงตัว

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เตรียมทำหนังสือยื่นถึงนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายในวันที่ 7 เม.ย. เพื่อขอให้ทบทวนอัตราค่าไฟฟ้างวดใหม่ พ.ค.-ส.ค. 66 ที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศราคามาที่หน่วยละ 4.77 บาท ซึ่ง กกร. เห็นว่าสูงเกินไป, คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 0.50 บาทต่อลิตร (จากราคา 33.44 บาทต่อลิตร เป็น 32.94 บาทต่อลิตร) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. เป็นต้นไป ซึ่งนับเป็นการปรับลดลงเป็นครั้งที่ 4 และคิดเป็นการปรับลงรวม 2 บาทต่อลิตรนับตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา

ค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 34.12 บาท/ดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มี.ค. 66 โดยเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาแข็งค่าขึ้นในช่วงต้น-กลางสัปดาห์ท่ามกลางแรงขายเงินดอลลาร์ฯ หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาแยกว่าที่ตลาดคาด (อาทิ ดัชนี ISM ภาคการผลิตและภาคบริการเดือน มี.ค. ตัวเลขการเปิดรับสมัครงานเดือน ก.พ. รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการรายสัปดาห์) ซึ่งกระตุ้นการคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ใกล้จะสิ้นสุดแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยเฉพาะหากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความเสี่ยงต่อภาวะถดถอยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเงินบาทอ่อนค่ากลับมาในช่วงปลายสัปดาห์ตามทิศทางราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่แรงขายเงินดอลลาร์ฯ ได้ชะลอลงบางส่วน เนื่องจากตลาดรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน และเครื่องชี้ตลาดแรงงานของสหรัฐฯ เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในระยะข้างหน้า



## ภาวะเศรษฐกิจโลกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา

- **ประเทศสหรัฐฯ:** PMI ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6, ตัวเลขการขาดดุลการค้าภาคสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 66 เพิ่มขึ้น 2.7% ทั้งนี้การนำเข้าลดลง 1.5% และการส่งออกลดลง 2.7%, ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.2
- **ประเทศจีน:** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มี.ค. 66 พุ่งขึ้นแตะระดับ 57.8
- **สหภาพยุโรป:** ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหภาพยุโรปในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.7, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 66 ลดลง 0.5%MoM
- **ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน**

**ประเทศสหรัฐฯ:** เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.6 จากระดับ 50.6 ในเดือน ก.พ. 66, กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เผยว่าตัวเลขขาดดุลการค้าภาคสินค้าและบริการของสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ. 66 เพิ่มขึ้น 2.7% สู่ระดับ 7.05 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ ทั้งนี้การนำเข้าลดลง 1.5% สู่ระดับ 3.217 แสนล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่การส่งออกลดลง 2.7% สู่ระดับ 2.512 แสนล้านดอลลาร์ฯ, สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่าดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวลงสู่ระดับ 51.2 จากระดับ 55.1 ในเดือน ก.พ. 66

**ประเทศจีน:** เอสแอนด์พี โกลบอลเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือน มี.ค. 66 พุ่งขึ้นแตะระดับ 57.8 จากระดับ 55.0 ในเดือน ก.พ. 66

**สหภาพยุโรป:** เอสแอนด์พี โกลบอลเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหภาพยุโรปในเดือน มี.ค. 66 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 53.7 จากระดับ 52.0 ในเดือน ก.พ. 66, สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป (Eurostat) เปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือน ก.พ. 66 ลดลง 0.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

**ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน** โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) งวดส่งมอบเดือน พ.ค. 66 ปิดตลาดเมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ระดับ 80.70 ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.0 ดอลลาร์/บาร์เรล หรือคิดเป็น 6.7% เมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้สัญญาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากการที่โอเปกพลัสประกาศลดการผลิตน้ำมัน 1.16 ล้านบาร์เรล/วัน จนถึงสิ้นปี 66 อีกทั้งตลาดยังได้แรงหนุนจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 3.7 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว และจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ซึ่งจะบ่งชี้ถึงผลผลิตน้ำมันในอนาคตนั้น ลดลง 2 แท่น สู่ระดับ 590 แท่น

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (10-14 เมษายน 2566)

- **ประเทศสหรัฐฯ:** การเปิดเผยตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือน ก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค.
- **ประเทศจีน:** การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือน มี.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือน มี.ค., ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือน มี.ค.
- **สหภาพยุโรป:** การเปิดเผยตัวเลขยอดค้าปลีกเดือน ก.พ., การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือน ก.พ.
- **ประเทศญี่ปุ่น:** การเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.พ., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค., ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือน ก.พ.